

# สายการบินเอทีฮัดเปิดเที่ยวบินไปยัง ลอสแอนเจลิส

สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาแอร์เวย์ส ได้ประกาศ ณ วันนี้ถึงการเปิดตัวเที่ยวบินตรงไปยังลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย

การขยายตัวของการบินในสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้จากการเพิ่มเที่ยวบินตรงรายวัน ระหว่างฐานการบินหลักที่อาบูดาบี (AUH) ไปยังลอสแอนเจลิส (LAX) เริ่มจากวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอนุมัติตามกฎหมายข้อบังคับด้วย

รัฐแคลิฟอร์เนียจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ 4 ของสายการบินเอทีฮัดในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับชิคาโก นิวยอร์ก และวอชิงตัน ดีซี ซึ่งจะได้เห็นการดำเนินการของสายการบินในเที่ยวบินไป และกลับ 28 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่าง ยูเออี และสหรัฐอเมริกา

มร.เจมส์ ไฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหาร สายการบินเอทีฮัดได้ประกาศที่ ลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556

มร.เจมส์ ไฮแกน กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้เพิ่มเที่ยวบินในเครือข่ายการบินเอทีฮัด ในปี 2557 ไปยัง ลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของสหรัฐอเมริกา และของคนทั่วโลก ซึ่งมีประชากรในเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญยิ่ง และมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ การขยายตัวของการบินในครั้งใหม่ของสายการบินเอทีฮัด ผู้โดยสารจะสามารถใช้เที่ยวบินรายวันระหว่างฐานการบินหลักที่อาบูดาบี (AUH) ไปยัง 4 จุดหมายปลายทางในสหรัฐอเมริกา

บริการรูปแบบใหม่จะเพิ่มการดำเนินงานในตลาดสหรัฐอเมริกาอีก 33 เปอร์เซนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางเพื่อพักผ่อน และการเดินทางเพื่อทำธุรกิจต่างๆใน ลอสแอนเจลิส และพื้นที่สำคัญต่างๆในละแวกใกล้เคียง

ลอสแอนเจลิส หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมมากที่สุด และความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีประชากรมากถึง 18 ล้านคน และมากเป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกา

ลอสแอนเจลิสสามารถกล่าวได้ว่าเป็น “เมืองสำคัญของโลก” ที่มีความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ แหล่งบันเทิง วัฒนธรรม มีเดีย แฟชั่น วิทยาศาสตร์ การกีฬา เทคโนโลยี การศึกษา การแพทย์และการวิจัย

มร.เจมส์ โฮแกน กล่าวเสริมว่า “การเพิ่มเครือข่ายในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อสัมพันธภาพที่จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านการค้า และวัฒนธรรมระหว่างสหรัฐอเมริกา และยูเออี ซึ่งยอดการค้าระหว่าง 2 ประเทศ คาดว่า จะสูงขึ้นกว่ายอดรวมต่อปีในปัจจุบันที่ 22.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การบริการใหม่นี้จะทำให้การเชื่อมต่อเป็นไปอย่างสูงสุดผ่านฐานการบินหลักที่อาบูดาบี กับจุดหมายปลายทางทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางและอนุทวีปอินเดีย 25 แห่ง และ 12 แห่งในอินเดีย ของสายการบินเอทิฮัด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรของลอสแอนเจลิส ที่ความหลากหลาย และแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม

สายการบินเอทิฮัดได้รับการโหวต 4 ครั้งให้เป็นสายการบินชั้นนำระดับโลก \*\* จะดำเนินเที่ยวบินผ่านเครื่องบินโบอิง 777-300ER ขนาดตัวเครื่องยาวพิเศษให้บริการ 3 ระดับชั้น ไปยังลอสแอนเจลิส ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 237 คน แบ่งเป็นที่นั่งแบบ Diamond First Class suite 8 ที่นั่ง ที่นั่งแบบ Pearl Business Class flatbed seat 40 ที่นั่ง และที่นั่งแบบ Coral Economy Class seat 189 ที่นั่ง

เที่ยวบินประจำวัน EY171 จะออกอาบูดาบีเวลา 8.45 น. และถึงลอสแอนเจลิส ประมาณ 14.15 น. ในวันเดียวกัน เที่ยวบินขากลับ EY 170 จะออกจากลอสแอนเจลิสเวลา 16.15 น และถึงอาบูดาบีเวลา 19.35 น ในวันถัดไป

สายการบินเอทิฮัดมีการบริการที่ดีเยี่ยม ทั้งด้านการต้อนรับ และบริการการบินที่เป็นที่ชื่นชอบของนักเดินทางชาวสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่มีการเปิดตัวเที่ยวบินไปยังนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในปี 2549

สายการบินเอทิฮัดได้ให้บริการผู้โดยสารเกือบ 2 ล้านคน ในเที่ยวบินระหว่าง อาบูดาบี และจุดหมายปลายทางต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ในปี 2556 ยอดผู้โดยสารคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์จากยอดผู้โดยสารในปี 2555

ที่นั่งแบบ Diamond First Class จะมีเชฟปรุงอาหารบริการ ส่วนที่นั่งแบบ Pearl Business Class จะมีผู้จัดการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มซึ่งผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ ช่วยบริการ และผู้โดยสารทั้ง 3 ระดับชั้นที่มีเด็กเดินทางด้วย สามารถรับบริการจากโครงการพี่เลี้ยงเด็กบนเครื่องบิน - Flying Nanny ที่เปิดตัวไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

สายการบินเอทิฮัด และสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ มีข้อตกลงในการบินร่วมกันที่มีความครอบคลุมอย่างทั่วถึง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552

สายการบินเอทิฮัดใช้รหัส EY กับเที่ยวบินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ ผ่านเกตเวย์ปัจจุบันที่ชิคาโก นิวยอร์ก และวอชิงตัน ดีซี ไปยังอีก 70 กว่าเมืองในสหรัฐอเมริกา

การดำเนินงานใหม่ในลอสแอนเจลิสจะสร้างความแข็งแกร่งต่อการเข้าถึงสหรัฐอเมริกาในเชิงลึก

สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ ใช้รหัส AA กับเที่ยวบินของสายการบินเอทีฮัตระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ ยูเออี และ  
รหัสนี้ยังคงใช้กับเที่ยวบินไปลอสแอนเจลิสด้วย

**เที่ยวบินสายการบินเอทีฮัตไป และกลับลอสแอนเจลิส จะทำการเปิดตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2557**

เที่ยวบิน	ออกจาก	ไปยัง	ออก	ถึง	วันที่	เครื่องบิน
EY171	AUH	LAX	08.45	14.15	ทุกวัน	B777-200LR
EY170	LAX	AUH	16.15	19.35+1	ทุกวัน	B777-200LR